



ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง นโยบาย และ ทิศทางการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้การบริหารงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะฯ
ดังกล่าว จึงขอกำหนดนโยบาย และ ทิศทางการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ ตามรายละเอียดดังนี้

นโยบายงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. กำหนดกรอบและทิศทางการวิจัย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ มหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและประเทศเพื่อเป็นผู้นำด้านการวิจัยในประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยให้มีทักษะในการทำวิจัย และคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการวิจัย ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย และนำประโยชน์จากผลงานวิจัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการพัฒนาการเรียนการสอน และการประยุกต์ผลงานวิจัยสู่บริการวิชาการสู่สังคม/นวัตกรรม

ทิศทางการวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์

เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การทำวิจัยถือว่าเป็นหนึ่งใน ภารกิจที่สำคัญของอาจารย์ การทำงานวิจัยต้องใช้ทรัพยากรทั้งคนและเงินเป็นจำนวนมากที่สูง เพื่อให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และเพื่อให้สอดคล้องกับการตรวจประเมินคุณภาพของคณะที่ต้องการให้มีผลงานวิจัยที่มีการบูรณาการเรียนการสอน เข้ากับการให้บริการทางวิชาการ การกำหนดทิศทางการวิจัยจึงมีความสำคัญ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ประมาณร้อยละ 30

การกำหนดทิศทางการวิจัยของคณะฯ จึงควรกำหนดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์ เนื้อหาของ การเรียนการสอนของคณะเทคนิคการแพทย์มุ่งไปในทำของการวินิจฉัยโรค (Diagnostic test) การมุ่งงานวิจัยไปยังการวินิจฉัยโรค ตามสาขาวิชาที่เปิดสอนได้แก่ microbiology, microscopy, immunology, chemistry, blood transfusion โดยมุ่งไปยัง เป้าหมายสุดท้ายเป็นชุดทดสอบในแต่ละสาขา และอาจเป็นนวัตกรรมและสามารถจดสิทธิบัตรได้

นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นการทำวิจัยที่อาศัยความร่วมมือของอาจารย์ต่างสาขา เพื่อผลิตชุดทดสอบทาง คณะได้สนับสนุนให้มีการทำวิจัยในทิศทางนี้กับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้คณาจารย์แสวงหาแหล่ง เงินทุนวิจัยนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงต่างประเทศเป็นหลัก นโยบายนี้ผู้บริหารได้นำมาใช้กับอาจารย์ใหม่ทุกคนที่มาสมัครทำงานที่ คณะ สำหรับอาจารย์ที่ทำงานมานาน จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ทำงานวิจัยโดยกำหนดทิศทางวิจัยในแนวทางนี้เช่นกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริช จิตต์สุรงค์)

คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์